



บันทึกข้อความ

กตว.
เลขที่..... ๕๙๓
วันที่ ๒๑ ๙-๙-๖๐
เวลา ๑๖.๓๕.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ชอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๘๙๐

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังษิรุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>ในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนและดำเนินมาตรการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยมุ่งหวังให้ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พี่น้องประชาชนทุกคน ปัญหา “หนี้สิน” ยังเป็นปัญหาปากท้องที่รัฐบาลไม่อาจละเลยได้ ปัจจุบัน “หนี้ครัวเรือน” ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ๕ ไตรมาสติดต่อกันแต่ยังอยู่ในระดับที่ยังต้องลดลงให้ได้อีก จากการสำรวจหนี้ครัวเรือนและประเมินจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า</p> <p>(๑) คนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย คนอายุ ๓๐ ปี กว่าครึ่งมีภาระหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิต</p> <p>(๒) คนไทยเป็นหนี้มากขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ คนไทยมีหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๙ สัดส่วนหนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ รวมถึงมูลค่าของยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๒ เท่า</p> <p>(๓) คนไทยแบกหนี้มานาน เห็นได้จากผู้ที่เข้าใกล้วัยเกษียณแม้มีรายได้มากขึ้น เริ่มมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยน้อยลงแต่ปริมาณหนี้ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย</p> <p>ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศ ของประชาชน รัฐบาลจึงกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างบูรณาการและยั่งยืนโดยได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เช่น</p> <p>กลุ่มเกษตรกร มีการรับขึ้นทะเบียนข้อมูลหนี้สินเกษตรกรในระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะหนี้ที่นำไปประกันหนี้และเกิดปัญหาความเดือดร้อน แยกเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบสถาบันการเงิน มีเกษตรกรยื่นคำร้องกว่า ๑ แสนราย มูลค่าหนี้ราว ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่มีหนี้ในระบบ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกำหนดแนวทางให้การช่วยเหลือ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ สามารถปลดเปลื้อง</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>หนี้สินได้ราว ๓ พันราย มูลค่าหนี้เกือบ ๔๐๐ ล้านบาท</p> <p>กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้สินเชื่อในหลายด้าน รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาหนี้ในระบบ ในส่วน “เจ้าหนี้” ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างครบวงจรมีการดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ในส่วน “ลูกหนี้” ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้เกิดมูลค่าหนี้ที่เป็นธรรมและให้ธนาคารของรัฐ พิจารณาสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามศักยภาพของลูกหนี้แต่ละราย</p> <p>ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน หรือ “ระดับฐานราก” ของสังคมไทย โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของสมาชิกในชุมชน ผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พยายามเพิ่มช่องทางให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ และมีการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่สำคัญได้มีการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และสามารถชำระหนี้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ในระบบอีก ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความรู้ในการทำ “บัญชีครัวเรือน” อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินเป็น “ภูมิคุ้มกัน” การเป็นหนี้ ตาม “ศาสตร์พระราชา”</p> <p>กลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำ แต่ยังมีภาระหนี้สิ้นพันตัวสามารถเข้าร่วมในโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ได้ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อลดภาระการผ่อนชำระ และช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสม สร้างวินัยทางการเงินไม่ให้เกิดหนี้เป็นหนี้ได้อีก ซึ่งรัฐบาลได้เน้นการช่วยให้มีการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน สร้างโอกาส สร้างตลาด รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้กลับไปมีหนี้สิ้นพันตัวซ้ำเติมหนี้เดิม หรือก่อหนี้ใหม่</p> <p>รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการจัดปัญหาได้อย่างจริงจังในระยะยาว โดยต้องอาศัยการตระหนักรู้และปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญ มีวินัยปฏิบัติตามคำแนะนำและรู้วิธีป้องกันตนเอง ตามแนวทางปรัชญาที่เรียบง่ายเป็นการประยุกต์ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙</p> <p>หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะช่วยกันทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เราต้องแก้ไขไปด้วยกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ได้ในระยะยาว เพื่อจะลดภาระของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน</p>	
๒	<p>การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร</p> <p>จากผลสำรวจความสุขของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ๕๐๐ กว่าราย ทั่วประเทศโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ</p>	สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงถึง ๘.๒๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คนที่อยู่ในห่วงโซ่เหล่านี้สามารถจะมีรายได้ดีขึ้น ปรับตัวเอง มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช มีการลดต้นทุนการผลิต มีการรวมกลุ่ม รายงานล่าสุดช่วง ๕ เดือนที่ผ่านมา สินค้าเกษตรของไทยมีมูลค่าการค้าประมาณ ๗.๒ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญมูลค่ากว่า ๕.๕ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๘ ขณะที่การนำเข้ามูลค่ากว่า ๑.๖ แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๖ ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า เกือบ ๔ แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ สินค้าการเกษตรสำคัญของประเทศ ข้าว ยาง ปาล์ม ข้าวโพด มัน อ้อย จะมีโอกาสสูงขึ้นได้มากในอนาคตเพราะได้มีวิวัฒนาการต่าง ๆ มากมาย ในด้านอาหาร ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ กรณี “ยาง” บางอุตสาหกรรมสามารถผลิตยางรถยนต์ หรือยางอื่น ๆ ได้ จากยางเทียมที่ทำมาจากน้ำมันทดแทนในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบถูกลง หนทางเดียวที่จะทำให้ราคาอยู่ในสภาพที่เกษตรกรไม่เดือดร้อนคือ การปรับตัว</p> <p>กรณีที่เกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของราคายาง คือการปลูกยางพารา ๓ ล้านกว่าไร่ ในพื้นที่บุกรุก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ราคายางตกเพราะมีปริมาณยางเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมากเกินไปต่อการส่งออก ราคา ก็ตก เพราะตลาดกลางมียางเป็นจำนวนมากจึงต้องไปแข่งขันกันในตลาดโลก ยางที่ปลูกในพื้นที่บุกรุก ๓ ล้านกว่าไร่ ถ้าเราทำให้พื้นที่บุกรุกเหล่านั้นไม่มีการกรีดยางอีกต่อไป ราคายางขึ้นแน่นอน</p> <p>สิ่งเดียวที่แก้ได้คือ ปลูกในพื้นที่ ๆ เหมาะสม ปลูกในพื้นที่ที่ไม่บุกรุก แล้วลดต้นทุนการผลิตให้ได้ ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด วันข้างหน้าเราก็จะมีการปลูกพืชในพื้นที่ ๆ เหมาะสม เช่น ตรงนี้ควรที่จะปลูกข้าว ตรงนี้ควรจะทำไร่นาสวนผสม ตรงนี้ควรจะทำสวนผลไม้ ตรงนี้ควรที่จะเลี้ยงสัตว์</p> <p>ผลจากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างของ “ซูเปอร์โพล” พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญคือ การปลูกข้าวอย่างเดียว “ลดลง” จากร้อยละ ๗๕.๓ เหลือร้อยละ ๕๗.๘ ในขณะที่การปลูกข้าวกับพืชอื่น ๆ เช่น ไร่ ทำสวนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๕.๕ เป็นร้อยละ ๓๐.๐ การปรับตัวดังกล่าวเป็นผลดีต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ รัฐบาลต้องการให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการและการรวมกลุ่มเองทั้งเกษตรแปลงใหญ่ สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” สอดแทรกในการดำเนินการตั้งแต่การปลูก การผลิต แปรรูป การตลาดด้วยตัวเองในตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์</p>	
๓	<p>แรงงานต่างด้าว</p> <p>ปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในเรื่องของ “กฎหมายคุ้มครองคนทำงาน” วันนี้จิตใจที่คนไทยตื่นตัวในเรื่องกฎหมายและการปฏิรูปมากขึ้น ทุกครั้งในเวทีระหว่ง</p>	สน.บพ./ สน.สก

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ประเทศ เราแสดงเจตนาชัดเจนว่า จะป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ให้ถึงที่สุดโดยกฎหมายในกลุ่มนี้มีเรื่องใหญ่ ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น การค้ามนุษย์ การประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก แรงงานทาส รวมทั้งแรงงานต่างด้าว สิ่งที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อประเทศไทยของเราเอง การแก้ปัญหาที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติไปแล้ว ราว ๓ ล้านคน แต่อุปสรรคสำคัญคือ การพิสูจน์สัญชาติโดยประเทศต้นทาง ทำให้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ซึ่งได้มีการผ่อนผันให้มาโดยตลอด หากยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ ให้ถือบัตรสีชมพูไปพลางก่อน</p> <p>รัฐบาลได้ขยายเวลาให้ ๖ เดือน หรือภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้ภาครัฐ กระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ บริษัทร่วมมือกันว่าจะหากลไกมาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบจากการประกอบการ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย นายจ้าง ลูกจ้างที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ไปดำเนินการให้ครบ ต้องหาวิธีดำเนินการให้ได้</p> <p>สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการ คือ “การจัดระเบียบ” ใหม่ทั้งหมด ถ้าทำได้เรียบร้อยเป็นระบบก็จะบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน ที่เคยเปิดให้จดทะเบียนไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กว่า ๑.๓ ล้านคน เป็นเพียงความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่แรงงานที่ไม่เข้ามาอยู่ในระบบ และแรงงานที่เข้า ๆ ออก ๆ หมุนเวียนมาใหม่ ด้วยช่องทางที่หลีกเลี่ยงกฎหมายของข้าราชการที่ทุจริต นายหน้า นายจ้าง สร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่วงจรแรงงานทาส การค้ามนุษย์ที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศ ที่สำคัญคือ การเข้ามาในประเทศที่ไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง หากไม่มีหลักฐานทางราชการที่ต้องการในการเข้ามาทำงานจะไม่สามารถควบคุมหรือจัดระเบียบได้ ปัจจุบันมีข้อตกลงทำ MOU กันระหว่าง ๓ ประเทศซึ่งได้ระบุไว้ว่า ต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ ณ ชายแดนประเทศต้นทางที่มีสำนักงานอยู่เท่านั้น</p> <p>สิ่งสำคัญอีกประการคือ ขบวนการผิดกฎหมาย ค้ามนุษย์ จะต้องถูกทำลาย เครือข่ายลงอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุจริต เรียกผลประโยชน์ รีดไถ จากการเดินทางไปกลับภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าว ที่เคยมีมานานจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย รัฐบาลพร้อมเปิดรับเรื่องราวร้องเรียน “ทุกช่องทาง”</p>	
๔	<p>การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p> <p>ขอฝากให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การบุกรุกป่า ป่าต้นน้ำ อากาศ ขยะ น้ำเสีย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งถ้าหากประชาชนและทุกภาคส่วนไม่ให้ความร่วมมือเพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ เพียงอย่างเดียว อ่างผลกระทบ ความเดือดร้อน รัฐบาลจะทำอะไรอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้ รัฐบาลจะทำได้คือ การกำกับดูแลด้านนโยบาย การออกกฎหมาย รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ การอำนวยความสะดวก ทุกอย่างต้องช่วยกันแก้ไขโดยเริ่มแก้ไขที่ตนเองก่อน ขอให้มองประโยชน์ส่วนใหญ่</p>	ทุกสำนัก/ กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ไม่อยากให้ทุกคนมุ่งแต่ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน ไม่คิดเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่คิดถึงผลกระทบ แล้วผลักรถเหล่านั้นให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบทั้งหมด</p> <p>สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่คือ การอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นอุปสรรคหรือเป็นเรื่องยาก ทั้งเรื่องของการจดทะเบียน การติดต่อราชการ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนที่รวดเร็วและสะดวกขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดตั้ง OSS หรือ “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ” one stop service ให้จบในจุดเดียว</p> <p>สรุปคือ ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้น</p> <p>(๑) ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย</p> <p>(๒) อย่าเอากฎหมายเพื่อส่วนรวมมาตีกับผลประโยชน์ส่วนตน แล้วหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>(๓) ให้คิดถึงคนอื่น คิดถึงผลกระทบกับประเทศชาติในทุกๆ ด้านด้วย ทั้งเศรษฐกิจ มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง